

**แผนยุทธศาสตร์**  
**กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา**  
**กระทรวงการต่างประเทศ**

● **ยุทธศาสตร์/แนวทาง**

แผนยุทธศาสตร์กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ได้จัดทำภายใต้วิสัยทัศน์ของกรมฯ ที่ต้องการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีความพร้อมและมีบทบาทเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ และมีความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง และแอฟริกาในลักษณะที่จะเกื้อหนุนต่อความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านของไทย และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมโลกโดยรวม โดยปัจจุบันประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และมีการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ การค้าและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จึงมีความสอดคล้องและเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (แผนระดับที่ ๑) ด้านความมั่นคง และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (แผนระดับที่ ๒) รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนภูมิภาคและแผนพหุภาคีของกระทรวงการต่างประเทศ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อมุ่งเน้นให้ “การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก” โดยมีกรอบการพัฒนาภายใต้ “แผนการต่างประเทศ ๕S/๕มี” ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ได้แก่

- (๑) แผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (Security/ มีความมั่นคง)
- (๒) แผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Sustainability/ มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน)
- (๓) แผนย่อยด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (Standard/ มีมาตรฐานสากล)
- (๔) แผนย่อยด้านการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (Status/ มีสถานะและเกียรติภูมิ)
- (๕) แผนย่อยด้านการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (Synergy/ มีพลัง)

ในการนี้ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาจึงยึดแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็นการต่างประเทศ เป็นแผนยุทธศาสตร์หลักในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมฯ ๒ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

## ๑. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (Security/มีความมั่นคง)

มีเป้าหมายมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของไทยและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในทุกมิติ และเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก นอกจากนี้ การต่างประเทศไทยยังจะต้องดำเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในอนาคตได้

## ๒. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (Synergy/มีพลัง)

มุ่งพัฒนาการดำเนินงานด้านการต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพระหว่างทุกภาคส่วนของประเทศ ซึ่งแผนย่อยนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ทั้งนี้ การต่างประเทศให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนไทยทั่วไป ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อให้การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำหรับประชาชนไทย

### ● เป้าหมายของยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด

## ๑. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (Security/มีความมั่นคง)

**เป้าหมาย :** ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น  
**แนวทางการพัฒนา**

๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ มุ่งให้ไทยในฐานะประเทศขนาดกลาง ดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศได้อย่างสมดุล และเชื่อมโยงกันทั้งในมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ยังต้องให้มีการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสโดยการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ และประเทศยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่อยู่นอกภูมิภาค พร้อมคงบทบาทแนวหน้าของไทยในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อผนึกพลังในทุก ๆ ด้าน ให้นำมาสู่เสถียรภาพของภูมิภาค โดยเฉพาะในกรอบอาเซียน ตลอดไปจนถึง ส่งเสริมระบบพหุภาคี กฎหมายระหว่างประเทศ และระบบกฎหมาย ที่เป็นเสมือน “เกราะป้องกัน” สำหรับประเทศขนาดกลาง โดยมีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ (๑) สร้างเสริมความร่วมมือที่สมดุลกับนานาประเทศ เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่เหมาะสมสำหรับการรักษาอำนาจอธิปไตยของประเทศไทย และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน (๒) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (๓) ส่งเสริมความเชื่อมโยง โดยมุ่งพัฒนาความเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ และ (๔) ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

๒) การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เน้นความเป็นปึกแผ่น และความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค และบทบาทเชิงรุกที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบการทูตทุกระดับ ให้สามารถสร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และ พหุภาคี รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และความมั่นคงของมนุษย์ ให้สามารถป้องกันและรับมือกับภัยความมั่นคงทุกรูปแบบ รวมถึงภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด ภัยคุกคามด้านสุขภาพ

และภัยพิบัติ เป็นต้น โดยมีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ (๑) ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง/ ข้าราชการกับประเทศเพื่อนบ้าน (๒) ป้องกันการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมใช้ความรุนแรงทั้งภายในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียนในเชิงรุก โดยการแลกเปลี่ยนข้าราชการและกรณีศึกษากับต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางเกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ (๓) ผลักดันความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมใน ประเทศต้นทาง (๔) สร้างเสริม ความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทางทะเล การค้าทางทะเล และการใช้ ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และ (๕) ดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในการ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในบริบทที่เหมาะสม

๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ เน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชนผ่านการ ส่งเสริมความร่วมมือ กับนานาชาติ ในการป้องกันและระงับภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะผ่านการทูตเชิงมนุษยธรรมและการทูตเพื่อการพัฒนา รวมไปถึงการส่งเสริมบทบาทของไทยในเวที ความมั่นคงระหว่างประเทศ และการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติโดยมีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ (๑) เสริมสร้างความร่วมมือในลักษณะผลประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐานความไว้วางใจ (๒) สร้างศักยภาพ และส่งเสริมความร่วมมือในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพื่อส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม (๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกระดับ และสานความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่ (๔) ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อสร้างศักยภาพของระบบเตือนภัยล่วงหน้าของหน่วยงาน ด้านความมั่นคงของไทยเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาในเชิงรุก (๕) มีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนเพื่อ เสริมสร้างให้ไทยเป็นพหุสังคมที่เข้มแข็ง และ (๖) กระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ กับกลุ่มเยาวชน/นักเรียน ไทย/กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพ หรือการเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ

**ตัวชี้วัดที่ ๑ :** ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศ เป้าหมายในภูมิภาคเอเชียใต้และภูมิภาคเอเชียกลาง ในมิติต่าง ๆ (อาทิ มีการพบหารือ การเยือน การประชุมหารือทวิภาคีในระดับสูง (ระดับรองอธิบดีขึ้นไป) จำนวนครั้งเพิ่มขึ้น โดยอ้างอิงจากรายงานการประชุม หรือผลการหารือหรือรายงานการเยือน)

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๖	ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๗	ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๘	ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๙	ค่าเป้าหมายปี ๒๕๗๐
๔	๖	๘	๙	๑๐

(หน่วยนับ : ครั้ง)

(ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ในประเทศเป้าหมายที่ไม่อาจควบคุมได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการประชุมหารือ การเยือน การประชุมหารือทวิภาคีกับฝ่ายไทย อาทิ ปัจจัยการเมืองและความมั่นคงภายในประเทศเป้าหมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ปัญหาความไม่สงบ ปัญหาการก่อการร้าย รวมทั้ง ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น)

**คำอธิบาย :**

- กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา มีการประสานงานกับประเทศเป้าหมายหรือ สอท. ของประเทศเป้าหมายในประเทศไทย หรือ สอท. สกญ. ของประเทศไทยในต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชียใต้ (อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา) ภูมิภาคเอเชียกลาง (คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน) เพื่อนำไปสู่การพบหารือ การเยือน การประชุมหารือทวิภาคีในระดับสูง (ระดับรองอธิบดีขึ้นไป) ที่มุ่งเน้นด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจหรือสังคม ได้แก่ เกษตรและการเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง การท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน การแพทย์และสุขภาพครบวงจร ประตุการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ของภูมิภาค เศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ำ กำลังคนสมรรถนะสูง ประเด็นใดประเด็นหนึ่งผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งแบบ physical หรือผ่านระบบทางไกลหรือทางโทรศัพท์ โดยอ้างอิงจากรายงานการประชุม หรือผลการหารือ หรือรายงานการเยือน

**ตัวชี้วัดที่ ๒ :** ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเป้าหมายในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในมิติต่าง ๆ (อาทิ มีการพบหารือ การเยือน การประชุมหารือทวิภาคีในระดับสูง (ระดับรองอธิบดีขึ้นไป) จำนวนครั้งเพิ่มขึ้น โดยอ้างอิงจากรายงานการประชุม หรือผลการหารือ หรือรายงานการเยือน)

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๖	ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๗	ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๘	ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๙	ค่าเป้าหมายปี ๒๕๗๐
๔	๖	๘	๙	๑๐

(หน่วยนับ : ครั้ง)

(ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ในประเทศเป้าหมายที่ไมอาจควบคุมได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือ การเยือน การประชุมหารือทวิภาคีกับฝ่ายไทย อาทิ ปัจจัยการเมืองและความมั่นคงภายในประเทศเป้าหมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ปัญหาความไม่สงบ ปัญหาการก่อการร้าย รวมทั้ง ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น)

**คำอธิบาย :**

- กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา มีการประสานงานกับประเทศเป้าหมายหรือ สอท. ของประเทศเป้าหมายในประเทศไทย หรือ สอท. สกญ. ของประเทศไทยในต่างประเทศ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิหร่าน อิสราเอล อิรัก) เพื่อนำไปสู่การพบหารือ การเยือน การประชุมหารือทวิภาคีในระดับสูง (ระดับรองอธิบดีขึ้นไป) ที่มุ่งเน้นด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจหรือสังคม ได้แก่ เกษตรและการเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง การท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน การแพทย์และสุขภาพครบวงจร ประตุการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ของภูมิภาค เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ กำลังคนสมรรถนะสูง ประเด็นใดประเด็นหนึ่งผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งแบบ physical หรือผ่านระบบทางไกลหรือทางโทรศัพท์ โดยอ้างอิงจากรายงานการประชุม หรือผลการหารือ หรือรายงานการเยือน

**๒. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (Synergy/มีพลัง)**

**เป้าหมาย :** ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น

**แนวทางการพัฒนา**

๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการและดำเนินงานด้านการต่างประเทศของส่วนราชการไทยอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล

๒) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจว่าประชาชนทุกระดับมีความเชื่อมโยงกับการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคมและภาคเอกชนสามารถร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างบูรณาการภายใต้กลไกการทูตเพื่อประชาชนและการทูตสาธารณะ

๓) นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนอย่างสะดวกและรวดเร็ว และการให้ข้อมูลแก่ประชาชน

๔) พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศแก่คนไทย ให้มีความเป็นเลิศ และคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ

๕) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร บุคลากร รวมถึงกฎระเบียบ และข้อบังคับด้านการต่างประเทศของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินบทบาทเชิงรุกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม

๖) ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุมระหว่างหน่วยราชการไทยเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งในการกำหนดมาตรการและโครงการร่วมกัน และติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศในระดับชาติ คณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือทีมประเทศไทยในต่างประเทศ

๗) เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศและในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงขยายเครือข่ายชาวต่างประเทศที่เป็นเพื่อนกับประเทศไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิด เพื่อสนับสนุนการผลักดันวาระต่าง ๆ ของประเทศไทยในต่างประเทศ

#### **ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินความสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม**

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๖	ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๗	ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๘	ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๙	ค่าเป้าหมายปี ๒๕๗๐
กรมเอเชียใต้ฯ เตรียมการประสานงาน ให้ข้อคิดเห็น และสนับสนุนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการพหุวัฒนธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	กรมเอเชียใต้ฯ เตรียมการประสานงาน ให้ข้อคิดเห็น และสนับสนุนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการพหุวัฒนธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	กรมเอเชียใต้ฯ เตรียมการประสานงาน ให้ข้อคิดเห็น และสนับสนุนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการพหุวัฒนธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	กรมเอเชียใต้ฯ เตรียมการประสานงาน ให้ข้อคิดเห็น และสนับสนุนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการพหุวัฒนธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	กรมเอเชียใต้ฯ เตรียมการประสานงาน ให้ข้อคิดเห็น และสนับสนุนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการพหุวัฒนธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๗๐

(ข้อจำกัดด้านงบประมาณ รวมทั้งความพร้อมของประเทศเจ้าภาพ (ซาอุดีอาระเบีย) โดยอาจมีปัจจัยความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ในการดำเนินการ เช่น กรณีสถานการณ์ ก่อการร้าย ความขัดแย้งภายในภูมิภาค ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโรคระบาดต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่สามารถอำนวยความสะดวกคนไทยมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้)

**คำอธิบาย :**

- การส่งเสริมกิจการฮัจญ์จัดเป็นกลไกสำคัญของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม โดยกรมฯ มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูล/ข้อคิดเห็นต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย เพื่อนำไปจัดแผนการดำเนินกิจการฮัจญ์ และสรุปผลการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการฮัจญ์ในทุก ๆ ปี
- กรมเอเชียใต้ฯ มีพันธกิจในการประสานงานกับฝ่ายต่างประเทศเพื่อขอรับข้อมูล ติดตามประเด็นและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำหนดโควตาสำหรับคนไทยมุสลิมที่สามารถเดินทางไปร่วมพิธีฮัจญ์ การออกระเบียบใหม่ ๆ ของฝ่ายต่างประเทศ ที่มีผลต่อการเตรียมการของผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักของไทยที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย
- กรมเอเชียใต้ฯ ประสานงานเพื่อดำเนินโครงการจัดเช่าสำนักงานสูงสุดด้านกิจการฮัจญ์ในพื้นที่และการจัดส่งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงฯ ไปร่วมอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการฮัจญ์จึงถือเป็น focal point สำคัญสำหรับการดำเนินงานของฝ่ายไทย และหน่วยงานประสานงานระหว่างสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทยกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง

**สรุปแผนการดำเนินงาน/แผนยุทธศาสตร์ของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา**

ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (Security/มีความมั่นคง)	ประเทศไทยมีความมั่นคง และสามารถรับมือ ความท้าทายจากภายนอก ได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น	๑. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเป้าหมายในภูมิภาคเอเชียใต้และภูมิภาคเอเชียกลาง ในมิติต่าง ๆ (อาทิ มีการพบหารือ การเยือน การประชุมหารือทวิภาคีในระดับสูง (ระดับรองอธิบดีขึ้นไป) จำนวนครั้งเพิ่มขึ้น โดยอ้างอิงจากรายงานการประชุม หรือผลการหารือ หรือรายงานการเยือน)	มีการพบหารือ การเยือน การประชุมหารือทวิภาคี ในระดับสูง (ระดับรองอธิบดีขึ้นไป) จำนวนเพิ่มขึ้น ในทุก ๆ ปี
		๒. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเป้าหมายในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในมิติต่าง ๆ (อาทิ มีการพบหารือ การเยือน การประชุมหารือทวิภาคีในระดับสูง (ระดับรองอธิบดีขึ้นไป) จำนวนครั้งเพิ่มขึ้น โดยอ้างอิงจากรายงานการประชุม หรือผลการหารือ หรือรายงานการเยือน)	มีการพบหารือ การเยือน การประชุมหารือทวิภาคี ในระดับสูง (ระดับรองอธิบดีขึ้นไป) จำนวนเพิ่มขึ้น ในทุก ๆ ปี
การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (Synergy/มีพลัง)	ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น	๑. ระดับความสำเร็จในการดำเนินความสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ กรมเอเชียใต้ฯ เตรียมการประสานงาน ให้ข้อคิดเห็น และสนับสนุนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการฮัจญ์

\*\*\*\*\*